



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับประจำวันที 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ภูมิคุ้มกันคอร์รัปชัน : ประชาธิปไตยกินไม่ได้ ถึงเวลาของบทบาทนิสิต นักศึกษา

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ศูนย์วิจัยธรรมภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชาธิปไตย กินไม่ได้ มีความหมายในที่นี้ 2 ประการ

ความหมายประการแรก คือ ที่ว่าระบบประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นระบอบการปกครองที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จร่ำรวยของสังคมอย่างรวดเร็วเป็นหลักใหญ่ แต่เป็นระบอบการปกครองที่มุ่งความสุขของประชาชนที่จะได้มีสิทธิ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ในการปกครองประเทศได้มากที่สุด กว่าระบบปกครองอื่นๆ ดังนั้นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงใช้เวลามากในการถกเถียง และพิจารณาผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านกับทุกๆ กลุ่มในสังคม รวมทั้งกลุ่มคนส่วนน้อยด้วย

ความหมายประการที่สอง ที่ว่าประชาธิปไตยกินไม่ได้ ก็คือ การที่คนในระบอบประชาธิปไตย ต้องไม่ยอมให้ผู้ใดอ้างระบอบประชาธิปไตย เอาอำนาจไปโกงกิน ไปทุจริตจากผลประโยชน์ของแผ่นดิน ผลประโยชน์ของแผ่นดินนี้ไม่ใช่เพียงเงินจากภาษีอากรในงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ยังรวมถึงทรัพยากรแผ่นดิน ที่เป็นดิน น้ำ ลม ไฟ ทั้งหมดของประเทศอีกด้วย

เมื่อเราให้อำนาจเขาเด็ดขาด ไม่มีการควบคุม เท่ากับเรากำลังสนับสนุน ส่งเขาไปสู่ความหายนะ ของเขาเอง และของชาติในที่สุด

ตามคำพูด อมตะและเป็นสังขธรรม ที่ลอร์ด แอคตัน ที่กล่าวไว้ 100 กว่าปี (1887) ว่า : "All power corrupts; absolute power corrupts absolutely."

อำนาจทั้งหลายทำลายคนดี อำนาจที่ไม่มีใครทัดทานได้ ย่อมทำลายล้างคุณงามความดี ในคนคนนั้นได้จนหมดสิ้น

เราเคยฝากความหวังไว้กับสื่อมวลชน ประชาชนผู้รักชาติ ทหารผู้รักชาติ นักวิชาการผู้รักชาติ เขาเหล่านี้ที่เราเคยไว้วางใจมาก ก็เหลือความไว้วางใจน้อยลง หรือหมดความไว้วางใจใครในประเทศไทยไปเลย ยังคงเหลือพลังบริสุทธิ์ คือ พลังนิสิต นักศึกษา เท่านั้นที่มีจำนวนถึงกว่า 1.5 ล้านคน ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 75 สถาบัน

ถ้ารวมนักเรียนในชั้นมัธยมปลายอีก 2.5 ล้านคน ก็จะเป็นพลังที่มีจำนวนมากที่จะช่วยดูแลระบอบประชาธิปไตยที่กินไม่ได้ ให้เป็นระบอบการปกครองที่ถูกต้องและสมบูรณ์ได้

ทำไมต้องนิสิต นักศึกษา? ตอบว่าเพราะนิสิต นักศึกษา เป็นพลังบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถซื้อหาจ้างวานได้ง่ายๆ เป็นผู้มีความรู้ สามารถค้นหาเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้ด้วยเครื่องมือในระบบการศึกษาชั้นสูง ที่พวกเขาใช้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆ อยู่ และที่สำคัญเขาเหล่านั้นเป็นที่รักของประชาชน เพราะเขาเป็นลูกเป็นหลานของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเหล่าทัพ ทุกอาชีพ ที่ประเทศนั่นเอง

การต่อสู้ในแนวใหม่ ของนิสิต นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงภัย เสียเวลาออกมานั่งหรือเดินประท้วง ในแบบเดิมๆ ที่ทุกฝ่ายเคยทำ เพราะเดี๋ยวนี้ในบ้านเราใครจะประท้วง หรือชูป้ายหนุ่ใคร ด้วยคนจำนวน 1,000 คน , 10,000 คน หรือแม้ถึง 100,000 คน ก็สามารถมีผู้ชำนาญการทำเป็นอาชีพในการจัดหาฝูงชน ให้ได้ในราคาต่อหัวไม่แพง แล้วก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วเป็นอาชีพ

ประชาชน จึงชื่นใจมากเมื่อมีกลุ่มนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ 20 คน ที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ กัน ประกาศว่าจะแบ่งกันช่วยติดตาม ดูแลประชาธิปไตยให้แทนผู้ใหญ่ที่เหนื่อยล้าและท้อถอยแล้ว โดยเขาเหล่านั้นแต่ละคนจะติดตามดูแลรัฐมนตรีแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทของ ร.ม.ต.เงาของฝ่ายค้านด้วย ไม่ใช่เพียงจะจับผิดแต่หากรัฐมนตรีท่านใดกล้าทำผลงานที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เขาก็น่าจะช่วยให้กำลังใจได้ด้วย

เขาได้ประกาศกิจกรรมการควบคุมดูแลการเมืองไทยด้วยวิธีนี้ เป็นการริเริ่มที่ดีและเป็นวิธีการใช้ปัญญาแทนเท้า และน่าจะได้นิสิต นักศึกษา เข้ามาร่วมแนวทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆ สถาบันต่างๆ ที่เป็นหัวหอกเหล่านี้ ก็น่าที่จะได้รับการสนับสนุน ยกย่องจากคณาจารย์ ว่าเป็นกิจกรรมที่เชิดชูคุณธรรมและหน้าที่ของสถาบันวิชาการ

จึงขอประกาศรายชื่อสถาบัน ที่นิสิต นักศึกษา กลุ่มริเริ่มนี้ ที่ใช้ชื่อว่า "กลุ่มนักศึกษาใส่ใจไทย" ไว้ให้ปรากฏ เป็นเกียรติยศของสถาบันเหล่านี้ด้วย ที่ได้อบรมสั่งสอนภารกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชาติบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี

"กลุ่มนักศึกษาใส่ใจไทย" ประกอบด้วย นิสิตนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยต่างๆ

18 สถาบัน ดังต่อไปนี้ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นี่คือรูปแบบประชาธิปไตย ที่เป็นรากฐานที่แท้จริง จำเป็นต้องมีกลุ่มคนที่ยังเฝ้าดู ตัวแทนของเราที่เราส่งไปเป็นรัฐบาล และเป็นตัวแทนเราในการออกกฎระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ที่ได้ออกมาใช้บังคับเรา

ประเทศอเมริกาทำแบบนี้มาก่อนเราตั้งแต่เมื่อ 258 ปีมาแล้ว (ค.ศ.1750) ก่อนหน้านั้นประเทศอเมริกาถือกำเนิดระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ด้วยการก่อตัวจากกลุ่มชุมชนเล็กๆ จำนวนมาก คนเหล่านี้จะพบปะกันคุยกันในการบริหารบ้านเมือง แต่ละชุมชนจะมีภารกิจ หน้าที่ สิทธิ ผลประโยชน์ และความรู้สึก ร่วมกัน มีวิถีชีวิตทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในจิตใจ ชุมชนเหล่านี้เกิดก่อนอเมริกาจะเป็นเอกราชจากอังกฤษ เมื่อคนอเมริกันปฏิวัติยึดอำนาจจากกษัตริย์อังกฤษมาเป็นของตนเอง คนอเมริกันทั้งชาติจึงพร้อม 100% ที่จะเป็่นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ

ยังไม่สายเกินไป และไม่ต้องรอให้ประชาธิปไตย สุกอมในประเทศไทยอีก 200 ปี เราต้องออกมาช่วยดูแลประเทศชาติ เสียตั้งแต่วันนี้